

Số: 639/BC-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AG	
ĐẾN	Ngày: 24 / 10 / 2020
	Số: 4477
	Chuyển: CV
	Lưu Hồ Sơ: CV UBND

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15  
HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo cáo số 212/BC-MTTQ-BTT ngày 04/9/2020 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang). Trên cơ sở tham mưu trả lời của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh báo cáo như sau:

**I. KINH TẾ:**

**1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản**

- *Cử tri các xã Tân Mỹ, Nhơn Mỹ, Kiến Thành (huyện Chợ Mới): Tình hình sản xuất nông nghiệp giá cả không ổn định, đầu ra gặp nhiều khó khăn nhất là trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay đề nghị Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ người dân.*

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra từ những tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị liên quan nắm thông tin, đánh giá tình hình dịch bệnh ảnh hưởng như thế nào đối với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp) của tỉnh. Qua đó, đã triển khai nhiều hoạt động như:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác xây dựng, gắn kết các doanh nghiệp thương mại (nội địa và xuất nhập khẩu) với HTX và Tổ hợp tác nông nghiệp thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực (nông, thủy sản), sản phẩm tiềm năng và các sản phẩm OCOP của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn định hướng thị trường xuất khẩu nông thủy sản tỉnh An Giang, Hội thảo về Giải pháp tìm kiếm thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá tỉnh An Giang,..., trong đó tập trung chú trọng vào mặt hàng gạo, thủy sản và trái cây. Thường xuyên thông tin đến các Doanh nghiệp, địa phương về nhu cầu thị trường, chính sách,.. để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Do tác động của dịch Covid-19, các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống bị ảnh hưởng mạnh nhất là hội chợ, triển lãm quốc tế lớn về nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, dệt may, da giày... các sự kiện thương mại quốc tế lớn tại Việt Nam và hàng đầu tại các khu vực đều không thể tổ chức được. Trước khó khăn của ngành thủy sản, Sở Công Thương cũng đã chủ động thông tin các thị trường tiềm năng mà sản phẩm gạo và thủy sản của An Giang có thể xâm nhập đến các Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư của tỉnh để biết và nghiên cứu đưa vào Kế hoạch, xúc tiến của đơn vị.

Trong thời gian tới, để hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động xuất nhập hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh và các cửa khẩu phía Bắc để kịp thời thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp khi cần.

- *Cử tri xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú): Đề nghị UBND tỉnh mời gọi và khuyến khích các công ty, doanh nghiệp đầu tư các nhà máy sản xuất nông sản trên địa bàn xã Ô Long Vĩ sau khi hệ thống giao thông tuyến Nam cần thảo nâng cấp xong để phát triển kinh tế địa phương.*

Nhằm phục vụ cho công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xuất bản tập Brochure **“An Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”** theo đó, ban hành danh mục 55 dự án mời gọi đầu tư tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế như: phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến nông sản; đầu tư cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - văn hóa góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch và đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới và Đề án **Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững**.

Do vậy, để tiếp tục mời gọi và khuyến khích các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện Châu Phú nói chung, xã Ô Long Vĩ nói riêng, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú lập danh mục các dự án mời gọi đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, tiềm năng và lợi thế của huyện Châu Phú. Danh mục dự án cần đính kèm thông tin cơ bản về: Quy mô, dự kiến tổng vốn đầu tư, họa đồ vị trí, hiện trạng về đất đai, điều kiện hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước,...) và hạ tầng xã hội (nguồn nhân lực, lao động, trình độ dân trí,...), các chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực kêu gọi đầu tư và các thông tin cần thiết khác (nếu có) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm tài liệu xúc tiến đầu tư.

## **2. Lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng:**

- *Cử tri xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú): Đề nghị lắp đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm tại của Chợ Ba Tiệm và Cầu Ngang Ba Tiệm để đảm bảo an toàn giao thông khu vực.*

Khu vực Chợ Ba Tiệm và Cầu Ngang Ba Tiệm có tuyến Quốc lộ 91 đi qua và tuyến đường này do Cục quản lý Đường bộ IV quản lý. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải An Giang sẽ làm việc với đơn vị quản lý tuyến để có giải pháp triển khai thực hiện.

- *Cử tri xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú): Hiện nay trên tuyến đường tránh sạt lở qua xã Bình Mỹ, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát.*

Tuyến kênh Xáng Tân Châu là Công ty bảo trì đường thủy nội địa số 15 (trụ sở đặt tại tỉnh Đồng Tháp). Hiện nay, có 05 Công ty, doanh nghiệp vận chuyển khách

được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp phép chạy qua tuyến kênh Xáng, gồm: Cty TNHH dịch vụ du lịch khám phá MeKong, Cty Cổ phần du lịch thương mại Hàng Châu, Cty TNHH trung chuyên đường sông Cam Việt, Doanh nghiệp tư nhân Lan Anh và Cty TNHH Du Hành Xanh. Tuy nhiên, thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các công ty này chưa mở lại dịch vụ chạy tàu đưa khách du lịch, tham quan qua tuyến kênh Xáng nêu trên.

Ghi nhận kiến nghị của tri, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên đoạn kênh này.

- *Cử tri xã Phú Lâm (huyện Phú Tân): Tiếp tục đề nghị Sở Giao thông vận tải có kế hoạch sớm khôi phục lại vạch phân làn giao thông đường Tỉnh lộ 954, vì hiện nay không còn. Ý kiến này đã được cơ quan có thẩm quyền trả lời tại báo cáo số 689/BC-UBND ngày 31/10/2019 báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 là "Đối với việc vẽ lại vạch phân đường tỉnh 954, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí kinh phí thực hiện trong kế hoạch bảo trì năm 2020". Nay cử tri tiếp tục có ý kiến, mong cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm.*

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại báo cáo số 689/BC-UBND ngày 31/10/2019 về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng như trên cơ sở ý kiến của cử tri, vừa qua Sở Giao thông vận tải đã triển khai sơn vạch tim đường Đường tỉnh 954 đoạn qua địa bàn phường Long Sơn, thị xã Tân Châu. Sắp tới, sẽ triển khai sơn tiếp đoạn qua địa bàn xã Phú Lâm, huyện Phú Tân. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV/2020.

- *Cử tri thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân): Đề nghị ngành chức năng của tỉnh xem xét nâng cấp sửa chữa đường, đoạn đường từ cây số 25 đến cầu Mương Chùa.*

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đang tập trung nguồn lực để duy tu đảm bảo giao thông cho tuyến đường ĐT 954. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí có giới hạn, nên việc duy tu sửa chữa chưa đáp ứng hết theo nhu cầu thực tế.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ lập kế hoạch duy tu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trong năm 2021.

- *Cử tri xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú) có ý kiến: Hàng năm khi mùa nước lũ về thì địa bàn ấp Vĩnh Ngừ đều bị ngập, đi lại rất khó khăn, chỉ đi bằng xuồng. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh xem xét khi thực hiện thi công đập tràn WB9 cần thực hiện xã Vĩnh Hậu trước, nhất là đoạn Vàm Xáng để người dân ấp Vĩnh Ngừ đi lại được dễ dàng.*

Dự án WB9 được đầu tư trên địa bàn huyện An Phú trong đó phần công trình xây lắp tập trung ở 03 xã Phú Hữu, Vĩnh Lộc và Vĩnh Hậu. Dự án đến nay đã được đấu thầu xây lắp bao gồm 02 gói thầu là Gói thầu số 14 (AG-CW01): Thi công xây dựng Nâng cấp 26,272 Km đê tháng 8 (bao gồm tuyến đê Vĩnh Lợi và tuyến đê Vĩnh Lộc) và các cống dưới đê và Gói thầu số 15 (AG-CW02): Thi công xây dựng Nâng cấp 23,895 Km đê tháng 8 (bao gồm tuyến đê Bảy Trúc, đê Bảy xã, đê Vĩnh Hậu và

tuyên đê kênh Xáng) và các Công dưới đê. Các gói thầu này đã được ký Hợp đồng và bàn giao tim mốc thi công ngày 05/6/2020. Thời gian vừa qua chưa triển khai thi công được là do mặt bằng chưa bàn giao hoàn thiện cho đơn vị thi công và do ảnh hưởng mùa lũ nên công tác thi công sẽ gặp rủi ro.

Hiện nay các đơn vị đang tập trung thực hiện các đoạn đê đầu nối vào hiện trạng khu dân cư nhà dân (do các đoạn này cao trình đã vượt lũ) và tuyến bờ Bắc kênh Vĩnh Lợi (đầu tuyến giáp kênh Bảy xã). Các vị trí đê còn lại chưa thi công được là do hiện nay đang trong thời gian mùa lũ nên không thể triển khai công tác đào đắp, vận chuyển đất đắp đê. Các đơn vị đã có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể và cam kết sau khi nước lũ rút thì sẽ tập trung thiết bị, vật tư đầy nhanh triển khai thi công toàn bộ các tuyến đê để đảm bảo tiến độ đã đề ra, trong đó sẽ đẩy nhanh triển khai thi công tuyến đê kênh Xáng thuộc ấp Vĩnh Ngự, xã Vĩnh Hậu để đảm bảo thuận tiện đi lại cho người dân.

*- Cử tri xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) Kiến nghị đơn vị thi công sớm nạo vét kênh Vĩnh Tế vì hiện nay đang dừng thi công.*

Dự án nạo vét kênh Vĩnh Tế do BQLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư, hiện nay, do phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư; điều chỉnh dự án; điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công, cũng như chậm trễ trong công tác tiến hành các thủ tục về bồi thường, GPMB của dự án. BQLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã có Công văn số 217/BQLDA-QLDA ngày 18/8/2020 về việc yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân công, thiết bị và máy móc (*đúng theo yêu cầu về nhân lực, thiết bị trong hồ sơ dự thầu*) khẩn trương triển khai thi công nạo vét ở những vị trí trên tuyến kênh không có thay đổi so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (*đúng biện pháp thi công, đổ đất nạo vét vào các bãi chứa đã được bố trí*).

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công trong đó có dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu. Đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án để làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Ngày 14/9/2020, Chủ đầu tư đã mời các đơn vị có liên quan tham gia họp để chấn chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và các đơn vị đều cam kết sẽ khẩn trương triển khai thi công đảm bảo tiến độ chung dự án, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu vực theo đúng nhiệm vụ và mục tiêu của dự án.

*- Cử tri xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn): Hiện nay dự án mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 945 đã thực hiện phương án bồi hoàn đất và vật kiến trúc cho bà con nhân dân. Tuy nhiên trên đường tỉnh lộ 945 có các cống bơm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị đơn vị thi công thông tin cho hộ dân biết cần sử dụng loại ống gì, chất lượng như thế nào để người dân biết và lắp đặt đảm bảo chất lượng khi thi công đường tỉnh lộ 945 không bị sụp, lún.*

Đường tỉnh 945 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh An Giang và đơn vị này đang triển khai thi công. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với đơn vị Chủ đầu tư để thông tin quy mô công trình đến nhân dân trong khu vực được biết.

*- Cử tri xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới): Đề nghị các cấp chính quyền mời gọi nhà đầu tư đến đầu tư xây dựng cầu liên xã Bình Phước Xuân – Hội An nhằm tạo điều kiện giao thông đi lại và chuyên chở hàng hóa để phát triển kinh tế cho các xã.*

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với các ngành có liên quan để xem xét, mời gọi nhà đầu tư thực hiện công trình này theo quy định.

*- Cử tri xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới): Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học đối với những xã đạt chuẩn hoặc xã trong kế hoạch xã nông thôn mới.*

Hiện tại, Sở Công Thương đang tiếp cận nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU) để đầu tư phát triển lưới điện phục vụ ánh sáng sinh hoạt cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới (theo Chương trình tiếp cận năng lượng tại Quyết định 2081/QĐ-TTg).

Với tình hình khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hiện nay, Chính phủ đã ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thu hút các nguồn vốn từ nhân dân và các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào thị trường phát điện, vừa bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Do đó, đối với việc cấp kinh phí đầu tư “hệ thống điện mặt trời cho trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học đối với những xã đạt chuẩn hoặc xã trong kế hoạch xã nông thôn mới” Sở Công Thương đề nghị các đơn vị đề xuất nhu cầu và đăng ký với UBND huyện Chợ Mới để xin cấp kinh phí thực hiện.

*- Cử tri xã Mỹ An (huyện Chợ Mới): Tình trạng xe Container chở quá tải lưu thông trên tuyến đường 942-944 làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống đường giao thông. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý thật nghiêm.*

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Chợ Mới chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan và Công an thị trấn Mỹ Luông, Công an thị trấn Chợ Mới tiến hành 8 cuộc, 83 lượt CBCS tham gia giải toả hàng lan lộ giới tạo sự thông thoáng lòng, lề đường, tạo vẻ mỹ quan chung. Qua đó, đã xử phạt 37 trường hợp vi phạm với số tiền 13,7 triệu đồng.

Công an tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Chợ Mới chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan và Công an thị trấn Mỹ Luông trong việc duy trì kiểm tra, nhắc nhở và thực hiện nhiệm vụ giải toả hàng lan lộ giới, nhất là sắp xếp trật tự tại các chợ, trung tâm thương mại nhằm bảo đảm trật tự theo quy định. Công an huyện Chợ Mới, Công an thị trấn Mỹ Luông đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Bảo vệ dân phố duy trì kiểm tra, nhắc nhở và thực hiện nhiệm vụ giải toả hàng lan lộ giới 2 ngày/tuần (thực hiện được 36 cuộc với 120 người tham gia). Kết quả, các hộ

dân, hộ kinh doanh, mua bán đều chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, sắp xếp nơi buôn bán đảm bảo trật tự theo quy định, lòng lề đường được thông thoáng, góp phần hạn chế tình trạng va chạm giao thông, đảm bảo mỹ quang đô thị.

- *Cử tri phường Long Châu (thị xã Tân Châu): Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét đoạn đường từ Chùa An Long đến cầu nghĩa trang (tỉnh lộ 952) đoạn đường cong rất nguy hiểm cần đặt biển báo, đèn báo hiệu hoặc làm gờ giảm tốc để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.*

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với các ngành có liên quan để triển khai thực hiện hoàn thành trong Quý IV/2020.

## **II. VĂN HÓA-XÃ HỘI**

### **1. Lĩnh vực Y tế**

- *Cử tri xã Long Giang (huyện Chợ Mới): Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét cho khôi phục hoạt động Phòng khám khu vực xã Long Giang được thực hiện chức năng khám bệnh nội trú và cấp phát thuốc BHYT để người dân thuận tiện hơn.*

Phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực là cánh tay nối dài của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, giúp giảm quá tải cho tuyến huyện và thuận tiện cho người dân trong điều kiện khó khăn, phương tiện đi lại bị hạn chế. Ngày nay, hệ thống giao thông tuyến xã được thông suốt, phương tiện giao thông ngày càng đa dạng, người dân có xu hướng lên tuyến trên để điều trị khi mà việc thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã mở rộng quyền lợi thụ hưởng của người tham gia BHYT. Mặt khác, từ năm 2018 Cơ quan Bảo hiểm xã hội không thanh toán chi phí điều trị nội trú do Bộ Y tế không quy định chức năng điều trị nội trú tại PKĐK khu vực.

### **2. Lĩnh vực Giáo dục**

- *Cử tri xã Vĩnh Trường (huyện An Phú): Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản chỉ đạo các tổ trưởng bộ môn phải dạy 19 tiết/tuần đối với cấp THCS. Từ đó, các tổ trưởng bộ môn gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét và có kiến nghị về trên sớm điều chỉnh lại cho phù hợp.*

Theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ GDĐT quy định chế độ làm việc của giáo viên cấp THCS là 19 tiết/tuần. Đồng thời có quy định rõ chế độ giảm giờ dạy đối với các vị trí kiêm nhiệm, cụ thể đối với Tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 tiết/tuần (còn dạy 16 tiết/tuần).

Tại khoản 1, điểm c, Điều 1 của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Liên bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công có quy định “*Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền*”. Do đó, theo quy định hiện hành, các Tổ trưởng chuyên

môn phải dạy đủ số tiết theo quy định để đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục có ý kiến kiến nghị cấp trên trong điều kiện có thể để sớm điều chỉnh cho phù hợp.

- *Cử tri xã Vĩnh Trạch (huyện Thới Sơn): Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, điều chỉnh quy định cấp tiểu học đối với lớp 1 sắp xếp mỗi lớp không quá 24 học sinh, để đạt chất lượng giáo dục tốt nhất khi thực hiện bộ sách giáo khoa mới. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo khi tái bản sách giáo khoa hàng năm không nên cập nhật kiến thức hoặc điều chỉnh vào sách giáo khoa, mà in phụ lục điều chỉnh riêng gửi cho các trường, để bộ sách giáo khoa được sử dụng nhiều năm, tránh lãng phí tài nguyên và giáo dục cho học sinh thực hành tiết kiệm.*

Liên quan đến việc kiến nghị điều chỉnh giảm số học sinh tiểu học/ lớp: Tại Điều 16, Điều lệ trường tiểu học quy định mỗi lớp không quá 35 học sinh. Nếu giảm số học sinh trên lớp thấp (24 học sinh/ lớp) sẽ dẫn đến tăng số phòng học, tăng số giáo viên, tăng kinh phí... Điều này gây nhiều khó khăn không thể thực hiện được, nhất là đang trong giai đoạn đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Liên quan đến kiến nghị về việc tái bản sách giáo khoa nên in phụ lục điều chỉnh riêng. Sở Giáo dục Đào tạo tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ đề xuất Nhà Xuất bản, nếu có thay đổi, điều chỉnh nội dung sách, khi tái bản cần in phụ lục điều chỉnh để các trường có thể sử dụng lại sách giáo khoa cũ, tránh lãng phí.

- *Cử tri xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú (huyện Châu Thành): Trong thời gian nghỉ hè đa số học sinh theo cha mẹ đi làm ăn ngoài tỉnh nên việc quản lý học sinh trong phòng chống dịch bệnh rất khó cho nhà trường, đề nghị tỉnh có văn bản thống nhất phương pháp phòng chống dịch Covid-19 để các trường tổ chức thực hiện. Vào thời gian dịch bệnh, đa số công nhân làm trong công ty, xí nghiệp đang tạm hoãn công việc, vì vậy việc trang bị cho con em chuẩn bị vào năm học mới gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh xem xét việc miễn, giảm học phí cho học sinh THCS, THPT năm học 2020-2021 đối với các hoàn cảnh giảm sâu thu nhập do đại dịch Covid-19.*

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh và Sở GDĐT đã có nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về phương pháp phòng chống dịch bệnh tùy theo tình hình diễn biến dịch từng thời điểm. Các trường cần thường xuyên cập nhật thông tin, nghiên cứu văn bản và triển khai thực hiện đúng quy định.

- *Cử tri xã Long Điền B (huyện Chợ Mới): Cử tri quan tâm đến việc miễn, giảm học phí đối với học sinh cấp THCS năm học 2020-2021, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm cho người dân nắm.*

Liên quan đến việc miễn giảm học phí cho học sinh THPT, THCS năm học 2020-2021: Các quy định về không thu dịch vụ giáo dục (sau đây gọi chung là học phí), miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí mầm non và phổ

thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. Nghị quyết đã quy định cụ thể các đối tượng không phải đóng học phí, đối tượng được miễn, giảm (70% hoặc 50%) học phí và đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông tin đầy đủ, rõ ràng nội dung của Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang đến tất cả phụ huynh học sinh.

- *Cử tri xã Long Giang (huyện Chợ Mới): Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đưa nội dung giáo dục ý thức học sinh về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường như là một môn học chính trong chương trình giảng dạy học sinh các cấp. Đây là điều cần thiết trong việc bảo vệ môi trường sống, với tình hình biến đổi khí hậu dưới tác động của ô nhiễm môi trường hiện nay.*

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa đưa giáo dục môi trường thành môn học riêng. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc giáo dục môi trường được ngành giáo dục quan tâm triển khai thực hiện, công tác truyền truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được tổ chức thông qua nhiều hoạt động trong nhà trường, trong đó có việc tổ chức các hội thi về tìm hiểu về kiến thức môi trường, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, lồng ghép đưa vào giảng dạy trên lớp ở một số môn học phù hợp.

Thời gian tới, gắn với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bên cạnh việc tổ chức giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong thiết kế chương trình có môn học bắt buộc là hoạt động trải nghiệm sáng tạo, gắn với từng môn học và nội dung giáo dục địa phương phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, do đó nội dung giáo dục bảo vệ môi trường chắc chắn sẽ là nội dung có trong chương trình giảng dạy.

### **3. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội:**

- *Cử tri xã Nhơn Hội, Phú Hội, Phước Hưng, Phú Hữu và thị trấn Long Bình (huyện An Phú): Đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên xem xét kiểm tra để giải quyết sớm các chế độ chính sách như: Tử tuất, mai táng phí cho người có công và chế độ 1 lần cho người được nhận huy chương đối với huyện An Phú.*

Pháp luật hiện hành liên quan quy trình thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, đều quy định thời gian giải quyết của từng cơ quan, kể cả hồ sơ đề nghị hưởng tuất hoặc trợ cấp mai táng phí nêu trên. Theo đó, nếu hồ sơ đảm bảo đúng thông tin và thủ tục theo quy định, thì thời hạn giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (quyết định trợ cấp) trong 10 ngày làm việc, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính Công của tỉnh hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Tiếp nhận ý kiến cử tri, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của huyện An Phú, xác định đến nay không còn trường hợp nào tồn đọng tại Sở (đã có kết quả giải quyết hoặc hoàn trả hồ sơ về huyện bổ sung theo quy định).



Phần lớn lý do hoàn trả hồ sơ đề nghị chế độ "mai táng phí" của huyện An Phú là do thông tin (*họ tên, năm sinh,...*) của người hưởng không trùng khớp với hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến; hồ sơ thiếu bản sao y (công chứng) Bằng Huân chương, Huy chương;... Sở đang đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội An Phú phối hợp với UBND cấp xã hỗ trợ gia đình người có công sớm bổ sung thủ tục hồ sơ để gửi về Sở thẩm định, giải quyết chế độ ưu đãi theo quy định.

- *Cử tri xã Nhơn Hội, Phú Hội, Phước Hưng, Phú Hữu và thị trấn Long Bình (huyện An Phú): Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014, người đi thăm viếng mộ liệt sĩ phải thực hiện các trình tự và thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ.*

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu và kiến nghị Bộ Lao động và Thương binh Xã hội xem xét giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

- *Cử tri xã Kiến An (huyện Chợ Mới): Đề nghị ngành chức năng của tỉnh kiến nghị các ngành chức năng của Trung ương nâng mức kinh phí sửa chữa nhà "Gia đình chính sách" cho phù hợp với giá cả vật liệu hiện tại.*

Căn cứ quy định tại Điều 3 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương 90% và ngân sách địa phương 10%) với mức như sau:

- Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp cất mới nhà ở;
- Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở.

Quyết định số 22 triển khai thực hiện từ năm 2013 đến nay, trong khi giá cả nhân công và vật liệu xây dựng đều tăng, do vậy, định mức trên rất khó đảm bảo yêu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở chất lượng theo quy định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri và tiếp tục phối hợp với ngành chức năng kiến nghị nâng mức kinh phí cất, sửa nhà ở cho người có công hợp lý hơn.

#### **4. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch:**

- *Cử tri xã Vĩnh Nhuận, xã Tân Phú (huyện Châu Thành): Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh có chính sách, đề án thu hút đầu tư phát triển du lịch cồn Bình Thạnh theo chuỗi liên kết Khu di tích Bác Tôn - cồn Bình Thạnh.*

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khai thác tiềm năng và lợi thế của du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 961/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020, trong đó có phê duyệt dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh, huyện Châu Thành đưa vào danh mục dự án trọng điểm mời gọi hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức mời gọi đầu tư, kết nối các khu - điểm du lịch và khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, trong đó có Khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thạnh.

## **5. Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường:**

- *Cử tri xã Kiến Thành (huyện Chợ Mới): Bến đò Sơn Đốt phía huyện Châu Thành có khu bán cá mất vệ sinh bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và không trật tự gây cản trở giao thông. Đề nghị ngành chức năng tỉnh có biện pháp nhằm chấn chỉnh tình hình trên.*

**Nội dung này, UBND huyện Châu Thành trả lời như sau :**

Đường xuống bến đò Sơn Đốt từ ngã 3 đường Lý Tự Trọng xuống bến đò dài khoảng 60m là lối đi chung với khu vực chợ trung tâm An Châu nên thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm như: buổi sáng, ngày lễ, Tết. Bên cạnh đó, các hộ dân mua bán cá ở khu vực chợ cá làm nước chảy tràn ra đường nội bộ khu vực chợ và chảy ra ngã 3 đường xuống bến đò, gây mất vệ sinh môi trường.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo cho UBND thị trấn An Châu cùng với các ngành chức năng của huyện thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, cụ thể là đã giải tỏa các hộ tiểu thương lấn chiếm lòng đường vào bán đúng nơi quy định và cho cam kết không đổ nước ra đường, không lấn chiếm hành lang vỉa hè. Kết quả là hiện nay lòng lề đường thông thoáng hơn trước và giảm bớt ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã giao cho Công ty TNHH MTV TVXD Lê Phát (chủ khai thác chợ) đầu tư xây dựng bê tông lại mặt đường tuyến đường từ ngã 3 đường Lý Tự Trọng đến ngã 3 vào chợ cá và nạo vét sửa chữa hệ thống cống thoát nước dọc theo tuyến đường. Tuy nhiên tại vị trí ngã 3 đường vào chợ cá nước vẫn còn đọng trên mặt đường, nguyên nhân do đoạn này dài khoảng 15 m là đến nhà chờ bến đò chưa được đầu tư bê tông lại mặt đường, cống dọc theo đường chưa được sửa chữa, xây dựng mới, người dân trong khu chợ cá buôn bán để nước chảy tràn ra đường nội bộ, sau đó nước chảy tràn ra ngã 3 đường xuống bến đò.

### **\* Giải pháp trong thời gian tới:**

- UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn An Châu phối hợp với các ngành của huyện tiếp tục xử lý nghiêm các hộ kinh doanh buôn bán có hành vi làm đổ nước xuống đường và kiên quyết không để tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với phương châm giải tỏa vi phạm đến đâu quản lý chặt đến đó.

- UBND huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng bê tông mặt đường, hệ thống cống thoát nước đoạn đường từ ngã 3 chợ cá đến nhà chờ bến đò Sơn Đốt (dài khoảng 15m) nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nước chảy tràn trên mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo giao thông thông suốt trên đoạn đường này.

- *Cử tri xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú): Tiếp tục đề nghị Sở Tài nguyên -Môi trường kiểm tra việc xả nước thải từ các hầm cá tuyến Tây hào để vùng nuôi thủy sản của Công ty Lộc Kim Chi xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân.*

Trong quý III năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Dự án Khu liên hợp sản xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm công nghệ cao xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú của Công ty TNHH Phát triển Lộc Kim Chi (Công ty).

Qua kiểm tra nhận thấy, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của Công ty chưa nghiêm túc, vẫn chạy theo hoạt động sản xuất kinh doanh mà chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị UBND tỉnh xử phạt Công ty đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, tại Công xã ao số 01 ra Kênh Vịnh Tre và yêu cầu Công ty chấm dứt ngay các hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý (không đạt quy chuẩn môi trường) ra nguồn tiếp nhận, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương giám sát Công ty trong việc chấp hành, khắc phục các tồn tại nêu trên, nếu tiếp tục vi phạm sẽ kiên quyết kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

*- Cử tri xã Bình Phú (huyện Châu Phú): Sở Tài nguyên và Môi trường sớm lắp đặt thêm 02 trạm quan trắc để giám sát nguồn nước thải của Công ty Nam Việt (kênh 11 đến kênh Quốc Gia) ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.*

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương bổ sung quy mô Dự án trang thiết bị quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang, bao gồm: đầu tư nâng cấp Trạm quan trắc nước thải Khu công nghiệp Bình Hòa, đầu tư mới 03 Trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động từ nước thải của các vùng nuôi, các nhà máy chế biến thủy sản (trong đó có vùng nuôi Nam Việt – Bình Phú) và đầu tư 01 Trạm quan trắc không khí đô thị thành phố Long Xuyên.

Để triển khai thủ tục lập bổ sung dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND huyện Châu Phú khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt 01 trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động từ nước thải của các vùng nuôi Nam Việt – Bình Phú, dự kiến vị trí trên Kênh 13. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang tại Tờ trình số 38/TTr-STNMT-TQT ngày 01/9/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ đẩy nhanh tiến độ khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

#### **6. An ninh trật tự, an toàn xã hội**

*- Cử tri thị trấn Phú Mỹ, xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân); Cử tri xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú): Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị các ngành chức năng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch Covid-19, nhất là không để xảy ra trường hợp người nước ngoài nhập cư trái phép.*

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, tại Việt Nam tuy dịch bệnh cơ bản được khống chế, tại An Giang chưa có ca bệnh nhưng các ngành, các cấp của tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng chủ động, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Tỉnh An Giang chúng ta có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài hơn 100km có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở là điều kiện thuận lợi để Việt kiều và các đối tượng khác nhập cảnh trái phép về Việt Nam để tránh dịch. Nhận thức được nguy cơ đó, các

lực lượng chức năng, trong đó bộ đội biên phòng là nòng cốt, hàng ngày đã duy trì 136 tổ công tác với 829 đồng chí ngày đêm tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu và đường mòn, lối mở ngăn chặn và xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Về Y tế các cơ sở điều trị luôn trong tư thế sẵn sàng, thực hiện nghiêm việc phân luồng cách ly, trang bị các phương tiện đảm bảo công tác thu dung điều trị người bệnh. Bên cạnh đó, ngành Y tế đang tiến hành các bước mua sắm đợt 2 các vật tư y tế, trang phục phòng hộ cá nhân và hóa chất xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

*- Cử tri thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới): Tình hình biên giới, hải đảo hiện nay khá phức tạp nhất là Trung Quốc luôn có những động thái khiêu khích. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét đầu tư xây dựng, lắp đặt Bản đồ Việt Nam tại các điểm công cộng, khu tham quan, trường học, chợ... để tuyên truyền thông tin rộng rãi đến người dân Việt Nam và cả người nước ngoài nâng cao tinh thần yêu nước bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.*

Công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đúng mức và chỉ đạo sát sao, qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về biên giới, biển đảo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tình hình biên giới, hải đảo được các cơ quan truyền thông cập nhật thường xuyên. Hàng năm, các cơ quan liên quan trong tỉnh đều triển khai công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo bằng nhiều hình thức phù hợp. Một trong những hình thức đó là tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và Hải quân nhân dân Việt Nam; quân dân An Giang hướng về biển đảo Tổ quốc. Cụ thể đã tổ chức triển lãm tại huyện Chợ Mới vào ngày 16/6/2020.

Trong năm 2017 và 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công an tỉnh đầu tư và phân bổ 09 cụm pano tuyên truyền về 02 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam về các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, cụ thể: thành phố Long Xuyên (01 cụm), Châu Đốc (01 cụm), thị xã Tân Châu (02 cụm), huyện An Phú (02 cụm), huyện Tịnh Biên (02 cụm).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1275/SVHTTDL-QLVH ngày 15 tháng 6 năm 2020 đề nghị Công an tỉnh khảo sát hiện trạng các cụm pano tuyên truyền về Trường Sa, Hoàng Sa nêu trên để có hướng xử lý kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nhiệm vụ chính trị địa phương.

## **7. Quản lý Nhà nước và những vấn đề khác**

*- Cử tri xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú): Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền có đề xuất với các cơ quan Trung ương điều chỉnh nội dung đối với trường hợp tặng, cho đất nông nghiệp không cần phải xin xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp. (Theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017) vì một số trường hợp cha, mẹ đã quá tuổi lao động; muốn vay vốn ngân hàng thì không vay được; tiến hành tặng, cho con, cháu mà con, cháu lại là đối tượng hưởng lương thường xuyên thì*

*không được nhận tặng, cho đất nông nghiệp; gây khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.*

Theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, bãi bỏ khi sửa đổi Luật Đất đai 2013 tại Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 18/03/2019 do không phù hợp với thực tế của địa phương và quá trình tích tụ đất đai sản xuất quy mô lớn.

*- Cử tri xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành): Cuối năm 2019, đầu năm 2020 UBND xã Vĩnh Lợi có tổ chức họp dân thông qua Đề án điều chỉnh ranh giới các ấp trên địa bàn xã. Trong Đề án có ghi tách một phần địa giới ấp Hòa Lợi 2 đoạn từ Ngã Cái đến Út Mến (bờ đông kênh Bốn Tổng) giao cho ấp Hòa Lợi 3. Nhưng sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thì phần địa giới này vẫn thuộc ấp Hòa Lợi 2. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại cho phù hợp với quy mô dân số cũng như diện tích theo quy định.*

Theo quy định pháp luật hiện hành ấp, khóm là tổ chức cộng đồng dân cư tự quản, không phải là 01 cấp hành chính. Do đó, không có khái niệm “địa giới ấp”, hiện tại việc phân vạch thành lập bộ hồ sơ địa giới hành chính, xác định ranh giới hành chính, cắm mốc và mô tả đường địa giới hành chính chỉ thực hiện đến đơn vị hành chính cấp xã; còn tại ấp, khóm ranh được xác định theo quy ước địa hình, địa vật.

Đối với việc điều chỉnh ranh các ấp thuộc xã Vĩnh Lợi, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó “Điều chỉnh ranh để sáp nhập 113,1 ha diện tích tự nhiên, 80 hộ (492 nhân khẩu) của ấp Hòa Lợi 2 vào ấp Hòa Lợi 4; điều chỉnh ranh để sáp nhập 397 ha diện tích tự nhiên, 180 hộ (548 nhân khẩu) của ấp Hòa Lợi 3 vào ấp Hòa Lợi 4. Sau khi điều chỉnh, ấp Hòa Lợi 2 còn lại 770,3 ha diện tích tự nhiên, dân số 408 hộ (1.902 nhân khẩu); ấp Hòa Lợi 3 còn lại 597,7 ha diện tích tự nhiên, dân số 368 hộ (1.311 nhân khẩu); ấp Hòa Lợi 4 có 755,3 ha diện tích tự nhiên, dân số 361 hộ (1.535 nhân khẩu)”.

Việc điều chỉnh ranh các ấp trên nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ tối thiểu cần phải đạt của ấp, đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ. Ngay sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành, UBND huyện Châu Thành có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Vĩnh Lợi triển khai thực hiện, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin, nhằm tuyên truyền rộng rãi cho người dân được biết.

*- Cử tri xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn): Dự án mở rộng tuyến tỉnh lộ 945 (địa bàn xã Tà Đảnh) các hộ dân hiện nay đã được bồi hoàn bị ảnh hưởng do thu hồi đất (đất và vật kiến trúc). Còn lại phần hỗ trợ khối lượng đất do người dân bị san lấp trước đây đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 323/BC-UBND, ngày 04/6/2020 về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 12. Nhưng đến nay các*

*hộ dân chưa nhận được phần hỗ trợ khối lượng đất do người dân tự san lấp, cử tri ấp Tân Trung đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hỗ trợ cho bà con.*

Đường tỉnh 945 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh An Giang và đơn vị này đang triển khai thi công. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với đơn vị Chủ đầu tư để sớm chi tiền đến các hộ dân theo quy định.

*- Cử tri xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới): Vừa qua đoàn công tác tỉnh có đến địa phương họp bàn về việc nạo vét Sông Hậu để làm thay đổi dòng chảy, yêu cầu các bè cá phải di dời. Cử tri đề nghị các ngành chức năng của tỉnh thông tin việc di dời các bè cá, đối với các hộ có nhà bè được di dời có được hưởng chính sách hỗ trợ không.*

Nạo vét nhánh trái Mỹ Hòa Hưng (thuộc Dự án chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu) được UBND tỉnh chấp thuận cho triển khai nạo vét theo hình thức xã hội thông qua cấp phép khai thác khoáng sản. Hiện đoạn sông qua địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên và xã Nhơn Mỹ, xã Long Giang, xã An Thạnh Trung, xã Hòa Bình có 03 đơn vị thi công nạo vét là Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (đoạn qua xã Nhơn Mỹ và xã Long Giang), Công ty CP ĐTXD TM Tấn Thắng (đoạn qua xã Long Giang), Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng (đoạn qua xã An Thạnh Trung và xã Hòa Bình). Do vậy các lồng bè hiện neo đậu trên đoạn sông Hậu thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình huyện Chợ Mới đều nằm khu vực phạm vi triển khai nạo vét nêu trên.

UBND tỉnh An Giang đã có Thông báo kết luận số 66/TB-VPUBND ngày 06/3/2019 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại buổi họp xử lý các khó khăn vướng mắc trong thực hiện Dự án Chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có nêu: *“Về nguyên tắc di dời, bè nuôi cá đang neo đậu tại địa phương nào thì việc di dời, bố trí vị trí neo đậu mới cũng phải trong địa phương đó; Về chi phí hỗ trợ di dời bè nuôi cá do các chủ đầu tư chi trả và phải đảm bảo tính đúng và tính đủ.”*

Khi xây dựng Báo cáo tác động đánh giá môi trường dự án, các chủ dự án đều cam kết trong quá trình thi công các Công ty sẽ phối hợp với UBND xã rà soát, xác định số lượng bè cần di dời tại khu vực dự án và liên hệ với chủ bè để thỏa thuận về kinh phí hỗ trợ di dời.

Do vậy, việc di dời các bè cá, đối với các hộ có nhà bè được di dời được hưởng chính sách hỗ trợ từ các chủ đầu tư được cấp phép khai thác chi trả và phải đảm bảo tính đúng và tính đủ với sự thống nhất của hai bên.

*- Cử tri thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới): Theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND tỉnh An Giang ngày 9/7/2020 ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang mới được ban hành, đối với giá dịch vụ đo đạc đất cử tri có ý kiến là giá cao hơn nhiều so với qui định cũ, đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét việc điều chỉnh lại cho phù hợp.*

Đơn giá thu dịch vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế -

kỹ thuật được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ là 1.490.000 đồng/tháng; giá công cụ, dụng cụ, vật liệu, thiết bị được xác định theo chứng thư thẩm định giá và được xây dựng theo trình tự, thủ tục văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mức thu trên đảm bảo bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

Trước đây, đơn giá thu dịch vụ thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013; mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ là 1.150.000 đồng/tháng, nay những quy định này đã hết hiệu lực.

Do đó, đơn giá thu dịch vụ theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/09/2020 của UBND tỉnh có sự chênh lệch giá so với quy định trước đây, xin thông tin để cử tri được biết.

*- Cử tri thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới): Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 10/7/2020 quy định về số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và khóm, ấp. Trong đó hỗ trợ đối với chức danh trưởng ban công tác Mặt trận ấp là 1.0 lương cơ bản thấp hơn hiện hưởng đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét lại.*

Theo quy định của Trung ương tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận”. Đồng thời “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố”.

Tại địa phương, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 478/HD-UBND về việc thực hiện các quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, yêu cầu “Tiếp tục thực hiện các mô hình: Phó Trưởng ấp, khóm đảm nhiệm chức danh ấp, khóm đội trưởng; Trưởng ấp, khóm kiêm Bí thư Chi bộ; phân công Trưởng Ban Công tác mặt trận đảm nhiệm thêm công việc của một trong các chức danh chi hội đoàn thể ở ấp, khóm nhằm tăng

thêm thu nhập, đảm bảo nguyên tắc thực hiện chính sách “**từ bằng hoặc cao hơn**” so với trước đây”.

Như vậy, nếu thực hiện đúng quy định của Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm phải đảm nhiệm thêm chức danh Chi hội đoàn thể ấp (thực chất là nhiệm vụ chung của Mặt trận trong việc tập hợp các tổ chức chính trị - xã hội), sẽ được hưởng mức phụ cấp và bồi dưỡng tương đương 1,6 lần mức lương cơ sở (cao hơn mức hiện hưởng trước đây).

*- Cử tri Nguyễn Văn Sắt ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An (huyện Chợ Mới): Phản ánh trước đây gia đình ông có hiến đất để xây dựng trường Mẫu giáo ấp Mỹ An (giấy chứng nhận QSDĐ do UBND xã Mỹ An đứng). Hiện nay, trường Mẫu giáo không còn hoạt động nữa và UBND xã Mỹ An chủ trương dời trụ sở văn phòng ấp Mỹ Thạnh về xây dựng trên phần đất trường mẫu giáo hiện tại. Ông Nguyễn Văn Sắt không đồng ý lý do ông hiến đất cất trường học, không đồng ý cất trụ sở Văn phòng ấp, yêu cầu được xin lại mảnh đất trên. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh xem xét giải quyết cho Ông.*

**Nội dung này, UBND huyện Chợ Mới trả lời như sau.**

Liên quan đến nội dung nêu trên, UBND huyện Chợ Mới đã có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Văn Sắt tại Công văn số 1585/UBND-ĐT ngày 21/7/2020, như sau:

Khu đất có diện tích 160,1 m<sup>2</sup> tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới là đất Trường Mẫu giáo Mỹ An đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T.00483sB do UBND tỉnh cấp ngày 04/12/2009 và thuộc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh An Giang và Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 484 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do UBND huyện Chợ Mới quản lý.

Hiện nay, khu đất này được giữ lại tiếp tục sử dụng và UBND xã Mỹ An có nhu cầu sử dụng để bố trí Văn phòng ấp Mỹ Thạnh. Do đó, không có cơ sở để xem xét đối với đề nghị nêu trên của ông Nguyễn Văn Sắt.

*- Cử tri xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú): Tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh xem xét tăng chế độ tiền lương và phụ cấp cho lực lượng công an viên, vì chế độ hỗ trợ hiện nay còn thấp không đủ chi phí sinh hoạt cơ bản.*

*- Cử tri xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú): Lực lượng đội dân phòng đa số tham gia trên tinh thần tự nguyện, không có chế độ, khi thực hiện nhiệm vụ có thể xảy ra tai nạn rất nguy hiểm. Tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia đội dân phòng.*

Liên quan đến 02 nội dung này, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Quyết định (Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định về số lượng và mức trợ cấp trợ cấp đối với lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2012 Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng).



Trong thời gian tới, khi có sửa đổi bổ sung 02 văn bản trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan tham mưu sẽ nghiên cứu, điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tương quan và trong khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Trên là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. *tl*

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng TH;
- Lưu: VTLLT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phước**